
Það er fáránlegt að fara að bæta við gjöldum á bíleigendur, það er tekið allveg nóg í skatta og gjöld af 
eldsneyti og bifreiðum en aldrei lagast vegirnir. Það er skrifað að gjaldtöku verði hætt þegar lán er 
greitt upp. Ég einfaldlega trúi því ekki, eina skiptið sem ég hef séð það gerast er í 
Hvalfjarðargöngum. Það virðist dálítið vera þannig að þegar gjöld/skattar eru komnir á, þá fara þau 
aldrei af.

Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar
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